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Fyrirspurn

til iðnaðarráðherra um vistvænt eldsneyti.

Frá Rannveigu Guðmundsdóttur.

Á hvern hátt styður iðnaðarráðuneyti rannsóknir á að nýta afgas frá stóriðju ásamt vetni
til framleiðslu vistvæns eldsneytis? Hyggst ráðherra kanna mögulega samvinnu við stóriðju-
fyrirtækin í landinu á þessu sviði?


